



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑,๓ มุ่ลค่าข่าว ๔๑๕,๒๗๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สื่กูปหน้า 1 เดลินิวส์

ต่อจากหน้า 1

ก กระแส "สังคมผู้สูงอายุ" ในประเทศไทย กำลังเชื่อกวากซันเรื่อย ๆ จากการที่อัตราส่วนประชากรของประเทศไทยนับวันจะมีในส่วที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีความไม่พร้อมในด้านใด ๆ ในการ "รองรับ" สังคมผู้สูงอายุ ก็จะเป็นทั้งปัญหาในจุดนั้น ๆ และนำมาซึ่งปัญหาต่อเนื่อง...

ในทีนี้ก็ทยอยรวมถึง "บ้าน-ที่อยู่อาศัย"

ที่กับ "ผู้สูงอายุ" ต้อง "มีความเหมาะสม"

ทีนี้ ทางองค์การสหประชาชาติ ระบุไว้ว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

สำหรับประเทศไทย จากรายงานสำรวจประชากรปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรสูงอายุในไทยมีประมาณ 7 ล้านคน หรือร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศราว 65.6 ล้านคน ซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และคาดว่าในอีก 15-20 ปีไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเกือบร้อยละ 25 หรือเฉลี่ยแล้วในประชากร 4 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน หรือไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เกินเกณฑ์ด้วยซ้ำ

จากจุดนี้ ก็นำมาซึ่งการที่ประเทศไทยต้องเตรียมการเผชิญ

ปัญหาหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการจัดสรรด้านบริการ และหลักประกันต่าง ๆ มิฉะนั้นชะตากรรมของผู้สูงอายุไทยจะเป็นเรื่องน่ากังวลมาก ๆ ท่ามกลางการพึ่งพาบุตรหลานได้เหมือนในอดีต ทีนี้วันจะถึงลดน้อยถอยลง

โ้ก้สกันที่ประเด็น บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทีผ่านมามีการสำรวจพบว่า ร้อยละ 59 ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ชั้นล่าง และกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ชั้นบนเกิน ร้อยละ 13.6 ไม่มีราวบันได

สังคมเปลี่ยนยิ่งสำคัญ 'บ้านผู้สูงอายุ' ไทยไม่ใส่ใจไม่ได้แล้ว!

ให้ใช้จัดบ้านต้องขึ้นลง ทำให้ *เสี่ยงต่ออันตราย!* ขณะที่ในเรื่องของห้องส้วมก็มีการสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 75.2 หรือประมาณ 5.2 ล้านคน ยังต้องใช้ส้วมแบบนั่งยอง โดยส่วนใหญ่อยู่แอ่กเขตเทศบาล และยังคงพบว่า ร้อยละ 96.2 ของห้องส้วมห้องนี้ไม่มีการติดตั้งราวจับสำหรับไว้ยึดพยุงตัว ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่ออันตรายเช่นกัน!

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตลอดจนเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และในทางตรงกันข้าม การ

ต้องอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ตัวผู้สูงอายุ ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แน่นอนว่า... กับผู้สูงอายุที่มีฐานะ ผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานใส่ใจ
ดูแล-มีความพร้อมในการดูแล ย่อมจะไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตมาก
นัก แต่กับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุที่ต้อง
อยู่ตามลำพัง หรืออาจจะต้องแบกภาระดูแลหลานหลานที่ยังช่วยตัวเอง
ไม่ได้ด้วย นี่ก็ย่อมจะมีปัญหา และการจะปรับเปลี่ยนให้ที่อยู่อาศัยมี



ความเหมาะสมกับตนเองที่สูงอายุแล้ว ก็ย่อมจะมีใช้เรื่องที่จะสามารถ
ดำเนินการได้โดยง่าย

อย่างไรก็ตาม สำหรับในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีองค์กร
หน่วยงานที่มองเห็นประเด็นปัญหานี้แล้ว อย่างทางการเคหะแห่งชาติ
ที่ปัจจุบันสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาในปี 2556 นี้ ตอน
นี้กำลังมีโครงการเกี่ยวกับ **“บ้านผู้สูงอายุ”**

ทางหน่วยงานนี้ได้สนับสนุนทุนวิจัย จนมีงานวิจัย **“โครงการ**

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในสังคม
“ไทย” โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และมีการนำผลการวิจัยไปต่อยอดดำเนินการกับผู้สูง
อายุที่มีการทำการวิจัยพบว่ามีปัญหา นำมาซึ่งโครงการ **“บ้านสบายเพื่อ
ยายตา”** ซึ่งเริ่มในปี 2554 จำนวน 12 หลัง ใน จ.เพชรบุรี และขยาย
อีก 8 หลัง ในปี 2555 รวมถึงทำที่ จ.เชียงใหม่ อีก 10 หลัง โดยหลัก
ใหญ่ใจความคือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสภาพเดิมให้เหมาะสม
และปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ และสร้างบ้านใหม่ในกรณีที่มีสภาพเกินกว่า
จะปรับปรุงให้เหมาะสมได้

ทั้งนี้ ในปี 2556 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 40 ปีการเคหะฯ จะมี
การต่อยอดโครงการนี้อีก 40 หลัง ด้วยงบประมาณ 4 ล้านบาท อยู่ใน
จ.เชียงใหม่ 9 หลัง จ.ระยอง 11 หลัง จ.อำนาจเจริญ 12 หลัง จ.สงขลา
2 หลัง ที่เหลือจะเป็นการดำเนินการเพิ่มใน จ.เพชรบุรี โดยจะเป็นการ
ดำเนินการร่วมกับภาคี อาทิ อบต. เทศบาล สถาบันการศึกษา และภาค
เอกชน ทั้งด้านการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง รวมถึงงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยวางหลักเกณฑ์ เช่น เป็นบ้านผู้สูงอายุที่เข้าข่ายยากไร้ ที่
อยู่คนเดียว หรืออยู่กับเด็ก รวมถึงครัวเรือนผู้พิการที่อยู่คนเดียว โดย
ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ที่หลังละไม่เกิน 100,000 บาท หากเกิน
กว่านี้ก็จะเพิ่มมาจากผู้สนับสนุน

**“จะพยายามขยายเพิ่มเติม ปีนี้จะให้ได้เป็น 100 หลัง และจะ
แสวงหาความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อขยายโครงการ”...ประธาน
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รศ.ดร.ชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ระบุไว้
“บ้านผู้สูงอายุ” สังคมไทย “ต้องให้ความสำคัญ”
ช่วยได้ก็ต้องช่วยกัน...รับมือ “สังคมผู้สูงอายุ”.**